

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายงานการพบผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ 3 ราย โดยสำนักงานเกษตร และป่าไม้เมืองสุขุม แขวงจำปาสัก ได้ประกาศเขตควบคุมการแพร่ระบาดโรคใช้ตำหรือแอนแทรกซ์ (Anthrax) ในคน โดยผู้ป่วยทั้ง 3 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ รายแรก เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ที่โรงพยาบาลแขวงจำปาสัก รายที่สอง เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลดอนตลาด และรายที่สาม เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองสุขุม พร้อมทั้งประกาศแนวทางการสกัดกั้นและควบคุมการเกิดโรค และการแพร่เชื้อโรคจากสัตว์สู่คน โดยมีมาตรการ คือ 1) ห้ามมิให้ซื้อขาย และเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกภายในเมืองโดยเด็ดขาด 2) ห้ามโรงฆ่าสัตว์ฆ่าและโค-กระบือในเมือง 3) ห้ามประกอบอาหารจากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ เพราะจะทำให้โรคติดต่อสู่คน และมีการระบาดในวงกว้าง 4) ให้เจ้าของกักขังสัตว์เลี้ยงของตนเพื่อติดตามอาการ หากมีอาการป่วย ซึม ไม่กินอาหาร ขาบวม ท้องโตให้แยกออกจากฝูง แล้วรักษาด้วยยาแก้ไข้ แก้ปวด ยาปฏิชีวนะ 5) ให้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดหากพบการเกิดโรคให้รายงานสัตวแพทย์ในพื้นที่อย่างรวดเร็ว

โรคแอนแทรกซ์เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *บาซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis)* สามารถเกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด โดยเฉพาะในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่กินหญ้าเป็นอาหาร การติดต่อในสัตว์สามารถติดต่อจากการกิน และเข้าทางบาดแผล การติดต่อในคนสามารถติดต่อจากการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อทางผิวหนัง จากการรับประทานผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ติดเชื้อ และการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไป อาการที่พบในคนพบได้ 3 ลักษณะ คือ 1) อาการที่ผิวหนัง ลักษณะคล้ายแผลพุพอง (Eschar) บริเวณที่สัมผัสเชื้อ 2) อาการระบบทางเดินอาหาร มีอาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้องอย่างรุนแรง ซึ่งมีอัตราป่วยตายถึงร้อยละ 50-60 3) อาการระบบทางเดินหายใจ มีอาการไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจขัด หายใจลำบาก หน้าเขียวคล้ำ และเสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวในช่วงเวลา 3-5 วันหลังรับเชื้อ อัตราการป่วยตายของผู้ป่วยระบบนี้อาจสูงมากถึงร้อยละ 80-90



รูปที่ 1 และ 2 ลักษณะแผลของผู้ป่วยแอนแทรกซ์ ที่สปป.ลาว มีลักษณะคล้ายแผลพุพอง (Eschar) ที่บริเวณหลังมือ นิ้ว และแขน

อ้างอิง <https://en.vietnamplus.vn/laos-reports-three-cases-of-anthrax/282525.vnp>

และจากสำนักงานเกษตรและป่าไม้เมืองสุขุม

จัดทำ : 7 มีนาคม 2567

เรียบเรียง : นางสาวปวีรา บุญวิเศษ และนางสาวชรัษฐพร จิตรพิระ

กลุ่มพัฒนาระบบสอบสวนทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค